



เป็นเวลาสองทศวรรษที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) และรัฐบาลประเทศออสเตรเลียได้ทำงานร่วมกัน เพื่อดำเนินโครงการ การอบรมทางวัฒนธรรมก่อนเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย หรือ **Australian Cultural Orientation (AUSCO)** สำหรับผู้ลี้ภัยและสมาชิกใหม่เพื่อมนุษยธรรม โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนโดยกรมกิจการภายในของปะเทศออสเตรเลีย (Department of Home Affairs) และดำเนินการโดยไอโอเอ็มมาตั้งแต่ปี 2546 นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีผู้รับการอบรมไปแล้วกว่า **140,980** คนทั่วโลก

ไอโอเอ็ม ประเทศไทย เป็นที่ตั้งสำนักงานกลาง AUSCO Global Office ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานและประสานงานโครงการในระดับโลก การดำเนินงานมีประจำอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกอันได้แก่ **ไทย อียิปต์ เอล ซาลวาดอร์ อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก จอร์แดน เคนยา เลบานอน มาเลเซีย ปากีสถาน และ ตุรกี** นอกจากนี้ AUSCO ยังได้ขยายการดำเนินงานไปยังประเทศ**ชูดาน และ ยูกันดา** รวมไปถึงพื้นที่เฉพาะกิจอีกหลายแห่ง ดังต่อไปนี้

เอเชีย/โอเชียเนีย: อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ กัมพูชา ญี่ปุ่น คีร์กีสถาน เมียนมาร์ เนปาล นิวซีแลนด์ ศรีลังกา ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน เวียดนาม

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ: อิสราเอล ลิเบีย ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เยเมน

ยุโรป/อเมริกา: เยอรมนี กรีซ สาธารณรัฐมาซิโดเนีย นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ยูเครน สหรัฐอเมริกา

แอฟริกาใต้ซารา: บอตสวานา บราซิล บรูไน แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย เอกวาดอร์ กัวเตมาลา มาลาวี โมซัมบิก รวันดา แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แซมเบีย ซิมบับเว

อเมริกากลางและใต้: โคลัมเบีย คอสตาริกา คิวบา คูราเซา สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เม็กซิโก เปรู ตรินิแดดและโตเบโก เวเนซุเอลา

วัตถุประสงค์ของโครงการมีหลายมิติด้วยกัน สิ่งสำคัญหนึ่งในนั้นคือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ลี้ภัยและสมาชิกใหม่เพื่อมนุษยธรรม อันประกอบด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย การส่งเสริมความสำคัญของการเรียนภาษาเมื่อเดินทางไปถึง และการเตรียมทักษะพื้นฐานในชีวิตที่จำเป็นในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถแก้ไข้ปัญหาและพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

ตลอดหลักสูตร 5 วัน ของ AUSCO จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและกระบวนการตั้งถิ่นฐานใหม่ ตลอดจนเปิดโอกาสให้สอบถามเกี่ยวกับการเดินทาง และการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งกำลังจะเป็นบ้านแห่งใหม่ของพวกเขา รวมทั้งหนทางที่จะก้าวเดินต่อไป เพื่อพวกเขาจะได้เข้าถึงการศึกษา การเรียนภาษาอังกฤษ การทำงานเพื่อสร้างชีวิต และ เข้าใจข้อกฎหมายต่างๆ ของประเทศออสเตรเลีย

AUSCO

Australian Cultural Orientation Program



พื้นที่ที่มีการดำเนินงานกิจกรรมของ AUSCO ในประเทศไทย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:
Constanze Voelkel-Hutchison
AUSCO Global Coordinator
Email: cvoelkel@iom.int



ผู้เข้าร่วมอบรม แบ่งปันผลงาน จากกิจกรรม สร้างสรรในชั้นเรียน ภาพโดย: AUSCO Global Office

ข้อมูลสำคัญ



140,980

จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรม AUSCO ทั่วโลกทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2544 - 30/06/2567



913

จำนวนผู้เข้าอบรมในประเทศไทย ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ AUSCO ในปี 2566



5 วัน

ระยะเวลาของการอบรมทางวัฒนธรรม ก่อนเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย



เด็กๆ กำลังทำกิจกรรมกลุ่มในการเตรียมตัว เพื่อโยกย้ายถิ่นฐานไปยังออสเตรเลีย ภาพหน้าแรก: ผู้เข้าร่วมอบรม AUSCO แสดงใบประกาศนียบัตรหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในคลาสเสด็จสมบูรณ ภาพโดย: AUSCO Global Office

ผู้มีส่วนร่วมกับการโครงการในประเทศไทย

ผู้มีส่วนร่วมกับการโครงการ AUSCO ประเทศไทย คือ สถานทูตออสเตรเลีย ณ กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR)

โดยส่วนใหญ่ การจัดการอบรม AUSCO ในประเทศไทย จะจัดขึ้นในเขตพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบ ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า รวมทั้งที่ศูนย์ดำเนินการของไอโอเอ็ม สำนักงานย่อยอำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นที่ประจำการของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในประเทศไทย

นอกจากนี้ AUSCO ยังได้จัดที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การอบรมกับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเมืองด้วย

ในปี 2566 ผู้ลี้ภัยและสมาชิกใหม่เพื่อมนุษยธรรมที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอบรม AUSCO ในประเทศไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 913 คน

การเชื่อมโยงกับการบริการช่วยเหลือด้านการตั้งถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลีย

AUSCO ทำงานเชื่อมโยงกับการอบรมภายใต้โครงการสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลีย โดยมุ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลี้ภัยและสมาชิกใหม่เพื่อมนุษยธรรมในการตั้งถิ่นฐานใหม่ให้ราบรื่นและต่อเนื่อง

และเพื่อให้การดำเนินงานได้ผลดี โครงการ AUSCO และหน่วยงานของผู้ให้บริการด้านการตั้งถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลีย มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่อยู่นอกประเทศออสเตรเลีย และผู้ให้บริการที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อที่จะให้การอบรมทั้งก่อนและหลังการเดินทางมายังประเทศออสเตรเลียมีความสอดคล้องและกลมกลืนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนั้น ยังมีการประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพที่เรียกว่า Train the Trainer Workshop ซึ่งได้จัดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกเวียนกันไปอย่างสม่ำเสมอ

หลักสูตร AUSCO

โครงการ AUSCO เป็นการจัดการอบรมให้แก่ผู้ถือวีซ่าเพื่อผู้ลี้ภัยและมนุษยธรรม ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งกำลังเตรียมตัวไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศออสเตรเลีย โดยทางโครงการมีหน้าที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมออสเตรเลีย รวมถึงการจัดการกับความคาดหวัง

และให้แนวทางเพื่อการปรับตัวสู่สภาพแวดล้อมใหม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในการจัดการอบรม AUSCO แต่ละครั้งจะมีการปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสม กับความต้องการของผู้รับการอบรมที่มีความหลากหลาย และทุกชั้นเรียนจะได้รับทราบรูปแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

- เตรียมตัว เรื่องการเดินทางให้กับผู้ถือวีซ่า
- ขยายโอกาสในการตั้งถิ่นฐานใหม่
- ปรับ ความคาดหวังให้ใกล้เคียงความเป็นไปได้จริงในการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย
- ให้ข้อมูลด้านกฎหมาย ค่านิยม และวิถีชีวิต ของประเทศออสเตรเลีย



เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ภาพโดย: AUSCO Global Office

เพื่อให้การอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ตลอดหลักสูตร ในระยะเวลา 25 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม AUSCO ใช้การสอนและดำเนินกระบวนการอบรมด้วยวิธีที่หลากหลาย อาทิ การระดมความคิดเห็น การจำลองสถานการณ์ การใช้กรณีศึกษา การอภิปราย การฝึกแก้ปัญหา และการแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตรบรรจุอยู่ในชุดข้อมูลสำหรับแจกผู้เข้าอบรม จัดเป็น AUSCO Student Folder ซึ่งมีทั้งแบบมาตรฐาน และ แบบอ่านง่าย จัดทำในหลายภาษา ประกอบกับแบบฝึกหัดกิจกรรมในรูปแบบ 'Activity Book' ที่ผู้รับการอบรมสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยบันทึกเนื้อหา และสะท้อนให้เห็นแนวทางในการตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้เรียนเอง นอกจากนี้ยังมี AUSCO DVD 'An Australian Settlement Journey' ประกอบการอบรมอีกด้วย



Australian Government
Department of Home Affairs